

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๕๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ข่าวเด่นในฉบับ

- ☞ มรพส. จัดประชุมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
- ☞ ควจ. ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ
- ☞ ขอเชิญบุคลากรรับฟังแนวทางการบริหารคณะ
- ☞ นศ.ภาษาญี่ปุ่นคว่ำรางวัลประกวดสุนทรพจน์
- ☞ ขอเชิญร่วมงาน "พิบูลบอล" ๑๖ ก.พ. นี้

มรพส. จัดโครงการประชุมสัมมนา การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ วันนี้ (๑๒ก.พ.)

ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งโครงการได้มีมาตรการในการดำเนินงานโดยคณะทำงานศึกษาวิจัยงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานทางด้านวิชาการ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การเรียนรู้ทรัพยากรพันธุกรรมพืช โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงาน และสถานการศึกษาต่างๆ ทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และขอเชิญ คณบดี, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ วันนี้ (๑๒ ก.พ.) เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุมสภา ๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

ควจ. ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ "วิทยาการจัดการ นำพิษณุโลกสู่อาเซียน"

คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการ สัปดาห์วิชาการคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี ๒๕๕๖ Management Science : Phitsanulok to ASEAN (วิทยาการจัดการนำพิษณุโลกสู่อาเซียน) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยงานดังกล่าว จะมีการอภิปรายเกี่ยวกับธุรกิจอาเซียน, เสวนาเรื่อง "โอกาสในค่าแรง ๓๐๐ บาท", การโต้วาที หัวข้อ "วัฒนธรรมไทยดีกว่าเพื่อนบ้าน", การประกวดแผนธุรกิจ และการประกวดพิบูลสงครามก็อตทาเลนต์ เป็นต้น จึงขอเชิญ ผู้สนใจทุกท่านร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

▶▶ ตามที่ กองนโยบายและแผน ได้เชิญประชุมคณะทำงานในการเร่งติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแล เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยเฉพาะงบลงทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเร่งรัดการเบิกจ่ายด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ กองนโยบายและแผน ได้ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ (๑/๒๕๕๖) ให้แก่ทุกหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบและตอบรับ การรับรองรายงานการประชุม หากคณะหรือหน่วยงานใดมีความประสงค์จะแก้ไข ขอให้แจ้งกองนโยบายและแผนทราบภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่ารับรองรายงานการประชุม โดยติดต่อส่งแบบตอบรับได้ทางโทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๑๑๘-๙ เบอร์ภายใน ๙๒๕๓, ๙๒๕๖ e-mail : wanvlee@hotmail.com

ขอเชิญบุคลากร มรพส. ทุกท่าน ร่วมรับฟังแนวทางการบริหารคณะฯ ๑๓ ก.พ. นี้

เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๕๑ กำหนดให้ดำเนินการภายใน ๖๐ วันก่อนที่คณบดี จะครบวาระ หรือหลังจากคณบดีพ้นจากตำแหน่งภายใน ๔๕ วัน แล้วแต่กรณีนั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อเข้ารับการสรรหา ในช่วงที่ผ่านมา โดยมีรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง คณบดี ทั้งสิ้น ดังต่อไปนี้

คณะครุศาสตร์	สมัคร	ได้แก่	ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงาม, ผศ.อดิศร ไกรว่อง
คณะมนุษยศาสตร์ฯ	เสนอชื่อ	ได้แก่	ผศ.ดร.สกล เกิดผล, ดร.วงศกร เขียมเผ่า
	สมัคร	ได้แก่	ผศ.ศิริสุภา เอมหยวก, ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ	สมัคร	ได้แก่	ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี, ผศ.ดร.ชুমพล เสมอขันธ์
คณะวิทยาการจั้ดการ	สมัคร	ได้แก่	ดร.ลำเนา เขียมสะอาด
	สมัคร/เสนอชื่อ	ได้แก่	ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช, ผศ.ชูลีรัตน์ จันทรเชื้อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ	สมัคร/เสนอชื่อ	ได้แก่	ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา
	เสนอชื่อ	ได้แก่	ผศ.ดร.วิระพงษ์ อินทร์ทอง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	สมัคร / เสนอชื่อ	ได้แก่	อาจารย์เพียรพิน ก่อวุฒิพงศ์
	เสนอชื่อ	ได้แก่	อ.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี

ในการนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาจะต้องแสดงแนวทางการบริหารคณะและแนะนำตนเองต่อประชาคมของคณะในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. คคศ. ห้องประชุมสิริราชภัฏ ส่วนวังจันทร์, คมส. ห้องมหาวิทยาลัยลงกรณ ชั้น ๘ ตึก ก., ควจ. ห้องเฟื่องฟ้า ป.๓๐๔ อาคารวิทยาการจั้ดการ, ควท. ศว.๑๑๕ อาคารวิทยสโมสร, คทก. ห้องประชุมคณะเกษตรฯ กอ.๓๐๒ ชั้น ๓, คทอ. ห้อง ๔๒๐๖ อาคาร ๔ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ให้บุคลากรของคณะ ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ประจำ ข้าราชการฯ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และอาจารย์ประจำตามสัญญา ในสังกัดคณะที่ดำเนินการสรรหา เป็นผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งได้คนละ ๑ รายชื่อ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสนอชื่อแบบใหม่ ดังนี้ คือ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ให้เขียนหมายเลขอารบิกของหมายเลขบุคคลที่ท่านต้องการเสนอชื่อเป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี โดยสามารถเสนอชื่อได้จำนวน ๑ รายชื่อ หากเขียนเครื่องหมายอื่นใด หรือเสนอชื่อเกิน ๑ รายชื่อ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ในการนี้ ได้กำหนดวันเสนอชื่อ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐น. แยกหน่วยลงคะแนนเสนอชื่อจำนวน ๗ หน่วย ดังต่อไปนี้

หน่วยลงคะแนนเสนอชื่อ

- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาการจั้ดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- โรงเรียนสาธิตฯ

ตัวอย่าง บัตรเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี

คำชี้แจง

โปรดเขียนหมายเลขด้วยอารบิกของหมายเลขบุคคลที่ท่านต้องการเสนอชื่อเป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี โดยสามารถเสนอชื่อได้จำนวน ๑ รายชื่อ จากรายชื่อดังต่อไปนี้

หมายเลข 1 นาย ก.

หมายเลข 2 นาย ข.

หมายเลข 3 นาย ค.

หมายเลข 4 นาย ง.

หมายเหตุ หากเขียนเครื่องหมายอื่นใดหรือเสนอชื่อเกิน 1 รายชื่อ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ถ้าไม่ต้องการเสนอชื่อให้ X ในช่อง งดเสนอชื่อ

งดเสนอชื่อ

รายชื่อที่เสนอ ได้แก่ หมายเลข

นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กว่า ๒ รางวัล ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยภาคเหนือ



เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม นำนักศึกษาเข้าประกวด
สุนทรพจน์ระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๘ ณ โรงเรียนปรีณรอยแยลส์
วิทยาลัย เชียงใหม่ จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่า
ญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งในครั้งนี มีผู้ผ่าน

เข้ารอบตัดสินจำนวน ๓๐ คน จากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นทั่วภาคเหนือในการนี้ นักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กว่า ๒ รางวัล ดังนี้ **รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๓** และ**รางวัลพิเศษ** โดยมีผลการประกวด
ดังต่อไปนี้

ผลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๖		
๑	ชนะเลิศอันดับ ๑	น.ศ. จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒	รองชนะเลิศอันดับ ๑	น.ศ. จากมหาวิทยาลัยพะเยา
๓	รองชนะเลิศอันดับ ๒	น.ศ. จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๔	รองชนะเลิศอันดับ ๓	น.ศ. จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาวพิมพ์ไฉล คณิตชยานันท์ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่๓
๕	รองชนะเลิศอันดับ ๔	น.ศ. จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	รางวัลพิเศษ	น.ศ. จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาวจิราภรณ์ คำม่วง หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ ๓

ในการนี้ ผู้ชนะเลิศอันดับ๑ ได้รับทุนการศึกษาเรียนที่มหาวิทยาลัยไซเพีย กรุงโตเกียว เป็นระยะเวลา ๑ ปี
ส่วนนางสาวพิมพ์ไฉล คณิตชยานันท์ และ นางสาวจิราภรณ์ คำม่วง จาก มรพส. ได้รับรางวัลเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบสมาร์ตโฟน และกล่องดีเจิตอล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการดังกล่าวและ
สามารถคว้ารางวัลพิเศษในการแข่งขันครั้งที่ ๗ ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๓ และรางวัลพิเศษ ในครั้งที่ ๘

กรมสรรพากร ขยายระยะเวลาการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๐ หลัก

ตามที่ **กรมสรรพากร** กำหนดให้ผู้เสียภาษีทุกประเภททั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ที่ไม่ใช่นิติบุคคล กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม กิจการร่วมค้า บุคคลต่างดาว รวมทั้ง
ผู้จ่ายเงินได้ ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๓ หลัก แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๐ หลัก ที่ใช้อยู่เดิม โดยเริ่มตั้งแต
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นั้น เนื่องจากมีผู้ประกอบการจำนวนมาก มีเอกสารเกี่ยวกับการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
๑๐ หลัก เหลืออยู่เป็นจำนวนมาก กรมสรรพากร จึง**ขยายระยะเวลาการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๐ หลัก
ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖** แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้มีหน้าที่นำส่งภาษี

ขอเชิญร่วมงาน “พิบูลบอล’๕๖” ฉลอง ๓๖ ปี สมาคมศิษย์เก่า และ ๘๖ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว



สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดงาน “พิบูลบอล’๕๖” ฉลองครบรอบปีที่ ๓๖ แห่งการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคม กับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ รวมทั้งเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษา และช่วยเหลือสาธารณกุศลโดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

สำหรับในปีนี้ จัดอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบปีที่ ๓๖ แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ และ ๘๖ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน นักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิต และท่านผู้มีเกียรติ ร่วมสัมผัสบรรยากาศความสนุกสนาน ลีลาศ รำวงกับวงดนตรีมาตรฐานวงใหญ่ พบกับศิลปินรับเชิญ **วินัย พันธุรักษ์** พรอมลุ้นรางวัลใหญ่จากทางบัตรมากมาย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sitibul.psu.ac.th โทรศัพท์ ๐๘- ๒๘๘๓ - ๑๘๐๑, ๐๘ - ๑๙๗๓ - ๘๓๙๓, ๐๙ - ๐๕๖๒ - ๔๘๘๗

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมประกวด “ธิดาไก่อปิ่นเมือง” ในงานมหกรรมไก่อปิ่นเมืองแห่งชาติ

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมประกวดธิดาไก่อปิ่นเมือง ในงาน “มหกรรมไก่อปิ่นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยผู้เข้าประกวดต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เพศหญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง ๑๖ - ๒๕ ปี ซิงเงินรางวัล พร้อมมงกุฎเพชร สายสะพาย และถ้วยรางวัล ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ตั้งแต่วันที่ ถึง วันพฤหัสบดี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐น. ทั้งนี้ ผู้ได้รับตำแหน่งธิดาไก่อปิ่นเมือง ต้องปฏิบัติตามภารกิจ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานสาธารณกุศลหรืออื่นๆ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับให้กับจังหวัดพิษณุโลก นับตั้งแต่วันรับตำแหน่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ **คุณณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร (ไค้)** ๐๘ - ๘๒๗๓ - ๗๘๘๐ หรือ ๐๘ - ๖๔๔๖ - ๕๒๒๓



ผศ.มงคล อักษรดิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายช่วยอำนวยการ มรพส. เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร, คณาจารย์ และบุคลากร มรพส. มอบเงินทำบุญงานสวดอภิธรรมศพคุณแม่เสาว์ นฤพาล มารดาของ **ผศ.จิรภัทร ใจอารีย์** อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ ทางเจ้าภาพและครอบครัว ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญ และร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เจ้าภาพพร้อมด้วยครอบครัว ขออนุโมทนาผลบุญไปให้ทุกท่าน พบแต่ความสุขความเจริญ คิด-ประสงค์สิ่งใด ขอให้ได้ตามความปรารถนาทุกประการ เทอญ